

Số:

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (*sau đây gọi tắt là Chương trình*), Công văn số 5474/UBND-KT ngày 18/10/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5660/UBND-TH ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp cuối năm 2021; Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị các sở, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh (*tại văn bản số 713/BDT-CSĐT ngày 21/10/2021 và 756/BDT-CSĐT ngày 03/11/2021*). Trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban ngành, địa phương; Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và địa phương (*tại văn bản số 783/BDT-CSĐT ngày 10/11/2021*).

Trên cơ sở ý kiến tham gia, góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương (*có bảng tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo*); Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình (*có dự thảo kèm theo*). Trong đó có một số nội dung đề xuất, giải trình như sau:

1. Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi và các số liệu nhu cầu của UBND các huyện.

2. Về nội dung thực hiện của Kế hoạch Bám sát các nội dung của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021. Trong đó có một số nội dung không thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm: (i) Tiểu dự án 3 của Dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*vì không có phạm vi thực hiện của Tiểu dự án này*); (ii) Tiểu dự án 2 của Dự án 4: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc (*vì không có đối tượng được quy định tại Tiểu dự án này*); (iii) Nội dung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Tiểu dự án của Dự án 9 (*vì không có dân tộc có khó khăn đặc thù theo quy định tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ*).

3. Về phân công nhiệm vụ chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần:

Ban Dân tộc tỉnh căn cứ căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình của các Bộ ngành Trung ương tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg để dự kiến phân công cho các sở, ban, ngành liên quan theo hệ thống ngành dọc. Tuy nhiên, có một số nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành như sau:

- Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành và UBND các huyện thực hiện Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý của Tiểu dự án 2 của Dự án 3 (*tại Quyết định 1719/QĐ-TTg, nội dung này giao cho Bộ Y tế chủ trì*). Nguyên nhân, tại Công văn số 4533a/UBND-KT ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh đề xuất triển khai dự án hạng mục “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã giao Ban Dân tộc tỉnh làm đầu mối để triển khai thực hiện nội dung này; trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức khảo sát, chuẩn bị nội dung này.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung số 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học của Tiểu dự án của Dự án 5 (*tại Quyết định 1719/QĐ-TTg, nội dung này giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì*). Nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã góp ý tại văn bản số 2048/SGDDĐT-KHTC ngày 12/11/2021 là không thuộc chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo không thể chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo Ban Dân tộc, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND

ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh; đồng thời lĩnh vực này cũng là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN.

- Giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện nội dung Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Tiêu dự án 2 của dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN (tại Quyết định 1719/QĐ-TTg, nội dung này giao cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì). Nguyên nhân, trong Chương trình này, Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN của Nội dung số 03 của Tiêu dự án 2 của Dự án 3, thuận lợi trong việc kết nối các nội dung này với nhau.

4. Về dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Chương trình:

Hiện nay, Trung ương chưa thông báo tổng nguồn vốn thực hiện Chương cho tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025 cũng như dự kiến vốn chi tiết cho từng Dự án, Tiêu dự án, Nội dung thành phần. Vì vậy, Ban Dân tộc tỉnh dự kiến vốn thực hiện Chương trình trên cơ sở dự kiến vốn tại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình do Ủy ban Dân tộc xây dựng trình Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Đối với vốn đối ứng của tỉnh, hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện hiện Chương trình này, vì vậy, Ban Dân tộc tỉnh dự kiến vốn đối ứng của tỉnh bằng 10% tổng vốn của TW. Do phạm vi đầu tư của Chương trình là vùng đồng bào DTTS&MN, đa số là huyện nghèo, xã, thôn ĐBKK nên Ban Dân tộc tỉnh đề xuất vốn đối ứng bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sau khi Trung ương thông báo tổng nguồn vốn thực hiện Chương cho tỉnh và Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện hiện Chương trình; Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Ban Dân tộc tỉnh kính trình UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tư Pháp (để p/h);
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, qbình.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn